

Cắt bao quy đầu là gì? Khi nào nên cắt, quy trình và thời gian thực hiện

Cắt bao da quy đầu là cách tiểu phẫu cắt bỏ chỗ da thừa che lấp đầu dương vật của "cậu bé", cho bao da quy đầu không bị tuột chảy ngoài. đồng thời cho "cậu bé" không bị tắt nghẽn dẫn đến viêm nhiễm. Vậy thời gian nào nên cắt? phác đồ tuân theo như là thế nào? thời gian khôi phục mất bao lâu? kiến thức trong bài viết sẽ cho bạn đọc tư vấn quan tâm này.

Cắt bao da quy đầu là gì?

Bao da quy đầu là vùng da bao quanh "cậu bé". Thời gian đáng mà râu còn không to, vùng da này bao kín quanh đầu dương vật. Bình thường đến thời gian từ 4 tới 5 độ tuổi, bao da quy đầu sẽ tự động tuột xuống. Tuy nhiên thời gian đáng mà râu tới một độ tuổi dậy thì mà bao da quy đầu vẫn chưa có triệu chứng tuột xuống hoặc chưa thể tuột xuống, đáng mà râu nên tiến hành tiểu phẫu để can thiệp.

Theo kết quả khảo sát cho dòm thấy, liệu có chừng khoảng 90% không to trai liệu có bao da quy đầu tuột xuống được đến thời gian 3 độ tuổi. đồng thời kết quả khảo sát cũng cho dòm thấy liệu có tới 99% đáng mà râu ở độ tuổi phía trên 16 không bị hẹp bao quy đầu.

Cắt bao da quy đầu là cách tiểu phẫu cho cắt bỏ chỗ da bọc ở phần đầu của "cậu bé". Đây là chỗ da thừa che lấp đầu của "cậu bé". Dưới thời gian tuân theo, cách này sẽ cho bao da quy đầu tuột xuống đơn giản, cho "cậu bé" không bị tắt nghẽn. Từ ấy ngăn chặn được hiện tượng viêm nhiễm, cho đáng mà râu tuân theo vấn đề làm chuyện ấy bình thường.

Thời gian nào nên cắt bao quy đầu?

Tiểu phẫu này có khả năng được tuân theo ở cả người bệnh lớn và trẻ em. Đây là một phẫu thuật không to, dễ tuân theo, ít biến chứng.

Với người bệnh lớn, cách này sẽ được tuân theo thời gian đáng mà râu rơi đến một trong những trường hợp sau:

- Mắc phải viêm đầu "cậu bé"
- Hiện tượng viêm nhiễm tái nhiễm rất nhiều lần
- Nghẹt bao da quy đầu (trường hợp bao da quy đầu chưa thể kéo xuống)
- Hẹp bao quy đầu (trường hợp da đầu dương vật không tuột hoàn toàn triệt để quy đầu).

Với trẻ em, cách tiểu phẫu bao da quy đầu thường sẽ được tuân theo thời gian dương vật khỏe mạnh.

Trước thời gian ý muốn tiểu phẫu, đáng mà râu nên vận dụng ý kiến của bác sĩ. đồng thời tới bệnh lý viện để tiến hành khám và thăm khám. Thời gian được bác sĩ chỉ định thì mới nên cắt. Bởi phía trên hiện thực bao da quy đầu cũng liệu có các chức năng qua trọng khác. Cụ thể như là chức năng che chở, bảo vệ và tránh gây ra cảm thấy khó chịu cho đầu dương vật vốn nhạy cảm.

Phác đồ tuân theo

Cắt bao da quy đầu là một kiểu phẫu thuật hơi đơn giản. Thời gian cho một lần tuân theo phẫu thuật chỉ mất một vài phút. đáng mà râu thời gian tuân theo cách tiểu phẫu này thường nên trải qua 3

bước cơ bản sau:

Bước 1: Trước thời gian tiểu phẫu, đáng may râu nên tới bệnh lý viện để tiến hành khám lâm sàng. Dưới thời gian liệu có chỉ định và ý muốn tiểu phẫu, bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể về phẫu thuật này.

Bước 2: Trước thời gian tiến hành tiểu phẫu, người bệnh sẽ được gây ra tê. Dần dần tuân theo tiểu phẫu.

Bước 3: dưới thời gian tuân theo tiểu phẫu, người bệnh sẽ được chuyên gia để ý và chăm sóc.

Trong lúc tuân theo tiểu phẫu, bác sĩ có khả năng sử dụng các công nghệ khác nhau. Tuy nhiên các bước tuân theo tiểu phẫu đều tương tự với sau:

Bước 1: làm sạch sẽ "cậu bé" và bao da quy đầu

Bước 2: sử dụng que thăm để tách bao da quy đầu. đồng thời chèn qua kẹp kim cái.

Bước 3: tiến hành cắt

Nên đảm bảo các điều kiện trước thời gian tuân theo phẫu thuật gồm: phòng tránh tiểu phẫu vô trùng, sạch sẽ, phẫu thuật viên nhu yếu tay nghề chuyên môn dài. Với trẻ em dưới 12 độ tuổi nên tiến hành gây ra mê trước thời gian tuân theo cắt.

Thời gian khôi phục dưới thời gian cắt là bao lâu?

Thời gian chảy viện, các bác sĩ sẽ chỉ dẫn bạn cách chăm sóc vùng da bị thương để mau chóng khôi phục. Cụ thể như là người bệnh nên giữ gìn vùng da bị thương khô, thường xuyên thay băng vùng da bị thương. Trong trường hợp băng gạc từng bị ướt bởi dính nước đái hoặc bởi dính dịch đào thải, người bệnh nên được thay băng lại. đồng thời người bệnh nên tiến hành băng nhất định "cậu bé" đến bụng. Điều này sẽ cho bạn tránh nguy cơ phù nề. Thời gian vùng da bị thương ở "cậu bé" từng ngày tấp lự, người bệnh có khả năng tắm xong rửa cũng như là tiếp xúc mang nước. Trong trường hợp chuyên gia sử dụng cách khâu vùng da bị thương cho người bệnh bằng chỉ tan như là chromic, trong chừng khoảng một tuần, số lượng chỉ khâu sẽ tự tiêu.

Bình thường dưới chừng khoảng 10 ngày "cậu bé" sẽ lành lại. Dưới tiểu phẫu cắt bao da quy đầu chừng khoảng từ 3 - 4 ngày, đầu dương vật có khả năng sẽ bị sưng phình và gây nên cảm thấy khó chịu. Hàng đầu vì thế trước thời gian rời triệt để bệnh lý viện, bác sĩ sẽ kê cho bạn một đơn thuốc bao gồm các cái thuốc giảm sút cảm giác đau.

<https://drmaksudur.com/public/upload/file/phong-kham-da-khoa-ha-noi.html>

<https://drmaksudur.com/public/upload/file/phong-kham-nam-khoa-ha-noi.html>

<https://drmaksudur.com/public/upload/file/kham-yeu-sinh-ly-o-dau-ha-noi.html>

<https://drmaksudur.com/public/upload/file/kham-xuat-tinh-som-o-dau-ha-noi.html>

<https://drmaksudur.com/public/upload/file/chi-phi-cat-bao-quy-dau-bao-nhieu-tien.html>

<https://drmaksudur.com/public/upload/file/dia-chi-cat-bao-quy-dau.html>

Dưới thời gian tiểu phẫu cắt bao da quy đầu, người bệnh có khả năng sẽ nên nghỉ học, nghỉ vấn đề trong một tuần. đồng thời dưới thời gian cắt bao da quy đầu, người bệnh nên tránh tuân theo các

hoạt động làm chuyen ấy ít nhất 4 tuần. Để làm giảm vùng da bị thương xát sát đến quần, người bệnh có khả năng tậ và sử dụng Vaseline, thoa thuốc đến đầu dương vật hàng ngày. đồng thời, người bệnh nên dùng quần rộng và mỏng trong chừng khoảng từ 2 - 3 ngày đầu dưới tiểu phẫu.

Các thuận tiện từ vấn đề cắt bao da quy đầu

Cách tiểu phẫu cắt bao da quy đầu từng được chứng minh liệu có các thuận tiện sau:

- Cho bảo vệ và làm giảm xác suất viêm nhiễm ở vùng đầu dương vật: cách tiểu phẫu cắt bao da quy đầu có khả năng làm giảm số lượng vi rút đang tồn ở dưới da đầu dương vật. Từ ấy cho người bệnh giảm sút nguy cơ bị viêm đầu "cậu bé" hoặc viêm nhiễm ở đường tiểu.
- Cho giảm sút quy cơ viêm HIV: cách tiểu phẫu cắt bao da quy đầu từng được chứng minh có khả năng làm giảm bớt một phần nguy cơ mắc phải HIV. đồng thời cách tiểu phẫu này còn cho người bệnh bảo vệ và làm giảm nguy cơ mắc phải các bệnh lý lây lan qua giao hợp ở người bệnh lớn.
- Cho giảm sút nguy cơ ung thư dương vật: cách tiểu phẫu cắt bao da quy đầu có khả năng tác động và làm giảm số lượng vi rút đang tồn ở dưới bao da quy đầu và "cậu bé". đồng thời cho giảm sút xác suất viêm nhiễm. Từ ấy nguy cơ mắc phải ung thư ở "cậu bé" cũng sẽ ít tổn kém hơn.
- Vệ sinh tình dục an toàn: ở các đấng mày râu từng tuân theo tiểu phẫu cắt bao da quy đầu sẽ có nguy cơ bị các bệnh lý lây lan qua giao hợp ít tổn kém hơn so mang các người bệnh không tuân theo tiểu phẫu. Một vài bệnh lý lây lan qua giao hợp bao gồm: HPV, herpes...

Bài viết là kiến thức cơ bản xoay quanh câu hỏi cắt bao da quy đầu. Tuy nhiên các kiến thức này chỉ mang đặc điểm vận dụng. Người bệnh nên gọi điện thẳng mang bác sĩ để được chỉ dẫn và tư vấn cụ thể. đồng thời người bệnh nên tới bệnh lý viện để tiến hành thăm khám trước thời gian ý muốn tuân theo.

Liên hệ: **Prof Maksudur Rahman**

website: <https://drmaksudur.com/>